

โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เกิดจาก เชื้อไวรัส รูปร่างคล้าย กระสุนปืน ถูกทำลาย ได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน ความแห้ง แสงแดด ยามาเชื้อ

พวกคลอรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ด่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดคือใน สุนัข (96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว



การติดต่อของโรค

โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือ ทางผิวหนังที่มีบาดแผล

ระยะฟักตัวของโรค

ในสุนัข 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นกับ บริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรง ของเชื้อ โดยเฉลี่ยประมาณ 2-6 สัปดาห์



อาการในสุนัข มี 2 ชนิด คือ

ชนิดซึม สุนัขจะแปลกไปจากเดิม ชอบซุกตามมุมมืด กินอาหารและน้ำน้อยลง ถ้าถูกรบกวนจะดุร้าย กัด ต่อมา จะเป็นอัมพาตและตาย

ชนิดดุร้าย จะมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หงุดหงิด ดุร้าย ขากรรไกรแข็ง ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ม่านตาขยาย วิ่งโดยไม่มีจุดหมาย ต่อมาจะมีอาการอัมพาต เริ่มจากกล้ามเนื้อคอ ทำให้กลืนน้ำไม่ได้ (บางครั้งจึงเรียกว่า โรคกลัวน้ำ) ระบบหายใจล้มเหลว และตาย รวมระยะเวลาเริ่มแสดงอาการจนตาย ประมาณ 10 วัน



อาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า มี 2 แบบ คือ แบบก้าวร้าวดุร้ายและแบบอัมพาต แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะอาการเริ่มแรก

ผู้ที่ถูกกัดอาจมีอาการไม่สบาย ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คล้ายเป็นหวัด อาจมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้องและที่พบบ่อย คืออาการคัน เลี้ยวหรือขาบริเวณแผลที่ถูกกัด

ระยะอาการทางระบบประสาท

อาจคลุ้มคลั่ง ดุร้าย กลัวน้ำ กลัวลม ความรู้สึกไวกว่าปกติ ทุรนทุราย หรือมีอาการซึม เป็นอัมพาต น้ำลายไหลต้องบ้วนทิ้ง กลืนน้ำไม่ได้

ระยะสุดท้าย

ไม่รู้สึกตัว หายใจกระตุก ผู้ป่วยส่วนมาก มักจะตาย ภายใน 7 วัน หลังจากเริ่มแสดงอาการ ถ้าเชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนในสมองมากก็จะแสดงอาการแบบ คลั่ง ดุร้าย แต่ถ้าเชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนมากในไขสันหลังจะแสดงอาการอัมพาต





ข้อควรปฏิบัติหลังถูกสุนัข
หรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด
ให้ ยี ด ห ล ก ที่ ว่า
“**ล้างแผล + ใส่ยา + กักหมา + หาหมอ**”

1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง เพื่อล้างเชื้อออกจากบาดแผล ถ้ามีเลือดออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผลเพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่ว
2. ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตาดีน ทิงเจอร์ แอลกอฮอล์ 70% จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่านำสิ่งอื่นตามความเชื่อ (ที่ผิด ๆ) เช่น เกลือ หรือยาฉุน ลงในแผล ไม่ควรเย็บแผลทันที ถ้าจำเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน
3. กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำและอาหารตามปกติ อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายในทันที เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่น หรือถ้าไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้และหนีหายไป ให้ถือว่า สัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
4. รีบไปหาหมอหรือสัตวแพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัม อย่ารอจนสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตายให้รีบตัดหัวส่งตรวจทันที



ติดต่อขอรับบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฉีดยาคุม และผ่าตัดทำหมัน
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3939-7066



ผู้ออกแบบและจัดทำ : น.ส. จันทิมา นิสสัยสุข (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

ภัยหน้าร้อน



โรคพิษสุนัขบ้า

... ด้วย ความปรารถนาดี จาก ...

องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

36 หมู่ที่ 9 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 0-3939-7066 sao_kombang@live.com

www.kombang.com